

# จดหมายออนไลน์

(22 พฤศจิกายน 2556)

โดย ชรรมาธิปติ

## ขอให้พ้นเคราะห์ในช่วงสุริยคราส

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน

อันที่จริง วันนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “นางสาว” ตามที่ผมได้เกริ่นไปในสัปดาห์ที่แล้ว แต่เนื่องจาก เมื่อผมเปิดดวงของคุณประดิษฐ์ ซึ่งป็นคิวต่อจากคุณนางสาว ผมก็รู้สึกเป็นห่วงคุณประดิษฐ์เป็นอย่างยิ่ง จึงขอตัดคิว “คุณนางสาว” ขึ้นมาก่อน หวังว่าคุณนางสาวคงไม่โกรธนะครับ

คุณประดิษฐ์ ฤทธิบุรี เกิดวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2520 เวลา 22.22 น. นครราชสีมา เพศชาย

เมื่อผมเปิดดวงชะตาของคุณประดิษฐ์ขึ้นมา ก็รีบเขียนอีเมลถึงคุณทันที เพื่อจะเตือน และ แนะนำในการใช้ชีวิตให้สอดคล้องตามดวงชะตา

เพราะดวงชะตาของคุณถือว่ามีความวิบากกรรม ทำให้ชาตินี้ต้องต่อสู้มาก ชีวิตค่อนข้างจะมีอุปสรรค และที่สำคัญก็คือ พินดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ที่เพิ่งจะผ่านมา ดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะมีเคราะห์จากสุริยคราส แม้ว่าคราสครั้งนี้จะไม่รุนแรงนักก็ตาม แต่ผมก็ยังค่อนข้างเป็นห่วง

ผมจึงได้เขียนอีเมลไปหาคุณเพื่อจะได้เตือนคุณ และหาทางแก้ไขตามแนวทางที่ตำราวิชาโหราศาสตร์ภารตะที่อาจารย์สิทธิธนาท ทองมีได้สอนสั่งมา แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับจากคุณ จึงไม่แน่ใจว่า บทความอันนี้จะเตือนคุณได้ทันก่อนเคราะห์จะมาถึงคุณหรือไม่

หวังว่า ผมคงจะมีบุญพอที่จะให้คำแนะนำแก่คุณประดิษฐ์ได้ นะครับ

อย่างไรก็ตาม ผมขอแนะนำให้คุณประดิษฐ์ถือศีลข้อ 5 คือเลิกดื่มเครื่องดื่มของเมาทุกชนิด ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะตลอดชีวิต และควรจะมีสติอยู่เสมอไม่ประมาท เพราะหากคุณเลิกดื่มสุรายาเมา ก็จะทำให้มีสติมากกว่า โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงด้วย

นอกจากนี้ ยังขอแนะนำให้พยายามทำบุญ ทำทาน รักษาศีล และ หากสามารถสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมได้บ่อยๆ ก็ยิ่งส่งผลดี เพราะนอกเหนือจากการลดการสร้างกรรมในชาตินี้แล้ว ยังเป็นการเตรียมเสบียงบุญกุศลในการเดินทางไปสู่ภพหน้า ชีวิตในภพหน้าจะได้มีวิบากกรรมน้อยลง

ดังคำพระที่ว่า “จงดำรงตนด้วยความไม่ประมาท” ก็จะเป็นกุศลต่อชีวิตอย่างยิ่ง

คำถามที่หนึ่ง คุณประดิษฐ์ ถามว่า ทำงานประเภทไหนดีที่สุด

งานที่แนะนำให้คุณประดิษฐ์ก็คือ งานที่เป็นพวกช่างโลหะ งานก่อสร้าง งานที่ไม่ประจำ หรืองานที่ไม่ต้องนั่งโต๊ะ หรือ งานที่ต้องเสี่ยง เช่น ทหาร ตำรวจ เป็นต้น รวมทั้งอาชีพแพทย์ ซึ่งผมคิดว่าคุณคงไม่ได้ทำอาชีพนี้อยู่

หากคุณทำอาชีพค้าขาย ผมก็ขอแนะนำให้ทำเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การบริโภค หรือ ค้าขายเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ศิลปะมาเกี่ยวข้องด้วยก็น่าจะดี

ดังนั้น คำตอบของผมจึงครอบคลุมถึงคำถามข้อที่สองของคุณด้วยที่ถามว่า งานที่ทำอยู่คือค้าขายจะรุ่งเรื่องมั้ย ซึ่งก็ขอบอกว่า อาชีพการงานของคุณถือว่าเข้มแข็ง จะให้ผลตอบแทนได้ดีพอสมควร แต่คุณจะต้องเหนื่อยกว่า ต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่น ๆ ทั่วไปสักหน่อย

และต้องระมัดระวัง และ ทำใจสักนิดในเรื่องการพลิกผันเปลี่ยนแปลงของเรื่องงาน และ เรื่องชีวิตเอาไว้ด้วย

อย่างเช่นในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ไม่ทราบว่าคุณโชคราะห์ของคุณไม่ค่อยจะดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาในเรื่องงาน การมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองแบบไม่คาดคิด เสียหายแบบไม่คาดฝัน เก็บรักษาเงินไว้ไม่ค่อยอยู่ หรือ อาจมีคดีความ หรือ มีศัตรูลับ ไซหรือไม

นอกจากนี้ ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องชีวิตคู่ แต่ถ้าหากคุณยังไม่มีคู่ก็อาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนในเรื่องงาน และมีเรื่องวุ่นวายใจ กลุ้มใจ จนกระทั่งอาจจะมีปัญหาเจ็บป่วย หรือ บิดา หรือ ญาติเพศชายอาจมีการเจ็บป่วยได้

พอถึงปี 2552 โชคราะห์ก็อาจจะผ่อนเบาขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังมีเรื่องหนักใจเกี่ยวกับเรื่องการเงิน อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะให้ระวังตั้งแต่ปลายปีหน้าคือ ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นไปด้วยครับ

ก็ขอให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายนะครับ

คำถามที่สามเรื่องสุขภาพ

ขอเตือนคุณประดิษฐ์ให้ระวังสุขภาพในเรื่องกระดูก และ เอ็น โดยเฉพาะในช่วงล่างตั้งแต่สะโพกลงไป อันอาจจะเกิดจากเหตุไม่คาดฝัน และ ฉับพลัน กล้ายาอุบัติเหตุ

ซึ่งผมก็ขอแนะนำให้คุณประดิษฐ์หมั่นทำบุญ ทำทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เพื่อบรรเทาเบาบางเคราะห์ร้าย หรือ วิชากรรมทั้งปวง ขอให้กำลังใจนะครับ หากมีคำถามอะไรก็เขียนมาถามได้

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “ประดิษฐ์ ฤทธิบุรี” ช่วยต่ักบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลมาที่ [thammathiipi@gmail.com](mailto:thammathiipi@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ “นางสาว” ครับ

